
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒2 ธันวาคม ๒๕๖6  เวลา ๐๙.๐๐ น 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์ ประธานสภาฯ ประสิทธิ์    บุญสุวรรณ์ 
๒. นายอภิเชษฐ์    ไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อภิเชษฐ์    ไชยเดช 
3. นายคล่อง    ด าชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ คล่อง    ด าชู 
๔. นายจรรยา   หยูคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรรยา   หยูคล้าย 
๕. นายณฐภัทร   กลับศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ณฐภัทร   กลับศร ี
๖. นายสานนท์    ณ นคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สานนท์    ณ นคร 
๗. นางชมัยพร    พิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชมัยพร    พิทักษ์ 
๘. นายสุทิน    ประทุมเมศร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุทิน    ประทุมเมศร์ 
๙. นายอุดร   บุรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อุดร   บุรีภักดี 

๑๐. ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พีระ   เรืองช่วย 
11. นายปราโมทย์    ชูทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปราโมทย์    ชูทิพย์ 

 

  ผู้ไมม่าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายสุโชค   กาญจนา สมาชิกสภา เขตที่ 1  ลาป่วย 

 

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายประจวบ   สรรพสมบูรณ์ เลขานุการ/ปลัดเทศบาล ประจวบ   สรรพสมบูรณ์ 
๒. นายนิตย์   แก้วขุนราม นายกเทศมนตรี นิตย์   แก้วขุนราม 
๓. นายน้อย    ชิตศักดิ์สกุล รองนายกเทศมนตรี น้อย    ชิตศักดิ์สกุล 
๔. นายจารุพัฒน์   คงหอม รองนายกเทศมนตรี จารุพัฒน์   คงหอม 
5. นางภรทิพย์   ดีทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ภรทิพย์   ดีทอง 
6. นายชัยยา   อินทร์ทอง หัวหน้าส านักปลัด ชัยยา   อินทร์ทอง 
๗. นายอภากร   พูลขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อภากร   พูลขาว 
๘. นางพรรณี   ศรีจริต ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี   ศรีจริต 
๙. นายปรัญญา  ทองนุ่น นิติกรช านาญการ ปรัญญา  ทองนุ่น 
10 นายศุภโชค  สงชู ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภโชค  สงช ู
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เมื่อถึงเวลานัดประชุม ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อ 
จ านวน ๑1 คน เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาฯ เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ 

เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญ นายประสิทธิ์   บุญสุวรรณ์ ประธานสภาฯ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภาเทศบาล
ตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖6 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                                                                 -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓       
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖6เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖6  

ประธานสภาฯ                ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ   
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖6    
ว่ามีข้อความตอนใดจะแก้ไขหรือไม่ คิดว่าท่านสมาชิกสภาฯ   
คงจะได้อ่านแล้วเพราะได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม   
ล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความตอนใดหรือไม่   
ถ้าไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯ   มีมติรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ประธานสภาฯ                                             ขอให้ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง  ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ                                             ขอเชญินายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 
นายกเทศมนตรี ตามที่เทศบาลต าบลท่าประจะได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะ
พับอเนกประสงค์ ตั้งงบประมาณไว้ 30,600 บาท ส านัก
ปลัด เทศบาลต าบลท่าประจะมีความประสงค์ขอแก้ ไข
รายละเอียดค าชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้งานที่ดีขึ้นและให้ข้อความถูกต้องตาม
เอกสารคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้  
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              ข้อความเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 
จ านวน 17 ตัว รายละเอียด ดังนี้ 

 - ขนาด กว้าง 45× ยาว 180 × สูง 75 ซม. 
 - ทีน่ั่งหนา 1.3 มิล 
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของหน่วยงานรัฐ 
 - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
    - เป็นไปตามหนั งสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น            

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 

22 มิถุนายน 2552 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 ลงวันที่ 

7 ตุลาคม 2565 
                                                             ข้อความใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 

จ านวน 17 ตัว รายละเอียด ดังนี้ 
 - ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. 
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของหน่วยงานรัฐ 
 - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
    - เป็นไปตามหนั งสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น            

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 

22 มิถุนายน 2552 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 ลงวันที่ 

7 ตุลาคม 2565 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะขออภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี

จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ ตั้งงบประมาณไว้ 
30,600 บาท ซึ่งรายละเอียดตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ
หรือไม ่ให้อนุมัติด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม                         อนุมัติ        ๑๑  เสียง 
                  ไม่อนุมัติ       -   เสียง 

งดออกเสียง   -   คน  
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ระเบียบวาระท่ี 4  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 จ านวน 2 รายการ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอโอน                  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 

เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม        
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี ตามญัตติที่เสนอเนื่องจาก กองช่างเทศบาลต าบลท่าประจะ       

มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 
ได้แก่ (1) โต๊ะท างานขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตัว (2) เก้าอ้ี
ส านักงานจ านวน 1 ตัว เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขออนุมั ติ
ด าเนินการโอนตั้งรายการใหม่ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์              

ประธานสภาฯ                                               ตามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมีจ านวน 2 รายการ       
ในการพิจารณาจะให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาที่ละรายการ ดังนี้ 
5.๑ โอนลดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
รายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบอนุมัติ 1,440,840 
บาท (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 1,254,940บาท) 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ
ท างาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 19,200 บาท     
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะขออภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่
มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย
หรือไม ่ให้อนุมตัิด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม                         อนุมัติ        ๑1  เสียง 
                  ไม่อนุมัติ       -   เสียง 

งดออกเสียง   -   คน  
ประธานสภาฯ 5.๒ โอนลดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

รายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบอนุมัติ 1,440,840 
บาท (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 1,254,940 
บาท) เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัด
เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,300 บาทมีสมาชิก
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สภาฯ ท่านใดประสงค์จะขออภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอ
มติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายหรือไม ่       
ให้อนุมัติด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม                         อนุมัติ        ๑1  เสียง 
                  ไม่อนุมัติ       -   เสียง 

งดออกเสียง   -   คน  

ระเบียบวาระท่ี  5                       การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2567 

ประธานสภาฯ           ขอเชิญ เลขานุการ ชี้แจงระเบียบการจ่ายใช้เงินสะสมครับ 
เลขานุการ ฯ ขอเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจ่ายเงินสะสม

ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕66 ข้อ ๙7 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้   

๑. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

3. ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่ มี        
สาธารณภัยเกิดข้ึน เมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่า
ห้าล้านบาท 

4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาไม่ เกินหนึ่ งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม
โดยค านึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 
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ยอดเงินสะสมของเทศบาลต าบลท่าประจะ ณ วันที่      
30  กั น ย ายน  ๒๕66  มี เ งิ น ส ะสมคง เหลื อ  จ า น วน 
22,999,507.97  บาท หักตามระเบียบฯ จ านวน 
11,195,074.49 บาท คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้  
11,804,433.48 บาท 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบวาระที่ 5 เพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ 2567 ตามญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา     
มีทั้งหมดจ านวน 21 โครงการ พิจารณาแล้วแยกเป็นสอง
ประเภทคือ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครน   
ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 1 โครงการ และโครงการ
ก่อสร้างถนน 20 โครงการ ดังนั้น เพ่ือความสะดวกในการ
พิจารณาจึงขอหารือกับท่านสมาชิกสภาว่าจะขอแยกพิจารณา
อนุมัติเป็นสองครั้งคือตามระเบียบวาระ 5.1 โครงการจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า ขออนุมัติ ๑ ครั้ง และตามระเบีบวาระ 5.2 - 5.21 
โครงการก่อสร้างถนนขออนุมัติรวมเป็นครั้งเดียว มีท่านสมาชิก
สภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มี ล าดับต่อไป
จึงขอเชิญนายเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดที่ จะขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบ 5.1 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
เทท้ ายติดตั้ ง เ ครนไฮดรอลิคพร้อมกระ เช้ าซ่อม ไฟฟ้า 
งบประมาณ 2,800,000.-บาท เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับการขอ
อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้ าซ่อมไฟฟ้า  งบประมาณ 
2,800,000.-บาท เนื่องจากรถกระเช้าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ในการใช้งานติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประกอบกับ
เทศบาลต าบลท่าประจะได้ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั่ว
ทั้งต าบลเวลาซ่อมแซมเราจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน และที่ผ่านมาช่างไฟฟ้าของเราต้องใช้บันไดในปืน
เสาไฟฟ้าท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการท างานและเสี่ยงต่อ
การถูกกระแสไฟฟ้าดูด ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของ
ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค      
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ 
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นายคล่อง   ด าชู เรียนประธานสภาฯตามญัตติเพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือ
จัดซื้อรถกระเช้าผมเห็นด้วยอย่างมากเพราะในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ติดตั้งไฟฟ้าต้องปืนขึ้นเสาสูงอันตรายมาก หากมี
รถกระเช้าจะท าให้การท างานที่รวดเร็วขึ้น  และเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ 

นายปราโมทย์   ชูทิพย์ เรียนประธานสภาฯ ตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นในการจัดซื้อ
รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
ผมมองว่ารถคันนี้มีความจ าเป็นและเห็นด้วยกับท่านนายก แต่
อยากให้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของรถ
เพราะเห็นมีแค่เฉพาะรูปของรถ  

ประธานสภา รายละเอียดคุณลักษณะของรถมันมีอยู่แล้วในเอกสารโครงการ
ที่ส่งให้ท่านสมาชิกสภาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

นายณฐภัทร  กลับศรี เรียนประธานสภาฯ ผมเห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรีเพราะ
รถกระเช้าตามที่ท่านนายกจะขออนุมัติจัดซื้อผมคิดว่าเป็น
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน 

นายสานนท์   ณ นคร เรียนประธานสภาฯ อยากแจ้งให้ทราบว่ารถคันนี้ เป็นรถ
อเนกประสงค์ไม่ได้ใช้แค่งานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ในการโค่น
ต้นไม้ทีอ่ยู่ติดบ้านหรือไม่ปลอดภัยกับทรัพย์สินซึ่งต้องใช้คนปืน
ไปผูกเพ่ือดึงต้นไม้เสี่ยงอันตรายมาก หากมีรถคันนี้สามารถเอา
ไปใช้เพ่ือผูกเชือกเพ่ือดึงป้องกันไม้ให้ต้นไม้โค่นล้มตีทรัพย์สิน 
ได้ด้วย 

นายสุทิน   ประทุมเมศร์ เรียนประธานสภาฯ ส าหรับโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก      
เทท้าย  ติดตั้ ง เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้ าซ่อมไฟฟ้า 
งบประมาณ 2,800,000.-บาท ที่ผ่านมาในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เราต้องไปยืมของเทศบาลต าบลชะอวดมาช่วย 
เพราะเราไม่มีรถกระเช้า แต่ในขณะนี้ผมถือว่าฝ่ายบริหารได้
เห็นความส าคัญตรงนี้เพราะเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 
โครงการนี้ผมเห็นด้วยครับ 

ประธานสภาฯ            มีสมาชิกสภาท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือเสนอความเห็นอีกหรือไม่     
ถ้าไม่มี จึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงิน
สะสมตามระเบียบวาระ 5.1 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท
ท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า งบประมาณ 
2,800,000.-บาท หรือไมใ่ห้อนุมัติด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม                         อนุมัติ        ๑1   เสียง 
                  ไม่อนุมัติ       -    เสียง 

งดออกเสียง   -   คน 

ประธานสภาฯ ล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาตามระเบียบวาระ 5.2-5.21
ซึ่งเป็นการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนนจ านวน 20 
โครงการ โดยจะให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดที่ละโครงการ
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แต่จะขออนุมัติรวมในครั้งเดียวหากท่านสมาชิกสภาสงสัย
โครงการไหนก็ให้อภิปรายหรือจะไม่อนุมัติโครงการไหนก็ให้
เสนอมา ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ  

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ส าหรับการ          
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนนในครั้งนี้มี จ านวน 20 
โครงการ รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด 7,645,699 บาท 
รายละเอียดดังนี้  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากะ – 
ชลประทานดี 3 หมู่ที่ 1 งบประมาณ 493,157 บาท 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง –      
นบไทร หมู่ที่ 1 งบประมาณ 493,157 บาท 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย      
ภารุวัฒน์ –บ้านนายวิฑูรย์ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 64,087 บาท 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสขนุน –       
ทุ่งมะปราง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 493,157 บาท 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสขนุน – 
ชลประทาน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 493,157 บาท 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งตอ หมู่ที่ 3 
งบประมาณ 179,121 บาท 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
ประมวล หมู่ที่ 3 งบประมาณ 156,324 บาท 
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิยาซาว่า        
หมู่ที่ 3 งบประมาณ 499,677 บาท 
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลิ่นหอม 
หมู่ที่ 3 งบประมาณ 499,677 บาท 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ
พัฒนา หมู่ที่ 3 งบประมาณ 351,216 บาท 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัด
ตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 งบประมาณ 68,034 บาท 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบุญให้ 
หมู่ที่ 4 งบประมาณ 277,602 บาท 
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าถุ้ง       
หมู่ที่ 4 งบประมาณ 294,970 บาท 
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประดู่ทอง 
หมู่ที่ 4 งบประมาณ 348,443 บาท 
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาล าปะ – 
หนองบ่อ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 497,094 บาท 
16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตรด – 
ดอนมะปราง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 469,749 บาท 
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17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองบอน 
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 494,547 บาท 
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในทอน   
(โรงอิฐสบาย) หมู่ที่ 6 งบประมาณ 496,577 บาท 
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกียบ – 
ดอนก า หมู่ที่ 6 งบประมาณ 477,606 บาท 
20. โครงการบุกเบิกถนนสายหารกง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 
498,347 บาท 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ 
นายสุทิน   ประทุมเมศร์ เรียนประธานสภาฯ ในการพิจารณาเพ่ืออนุมัติจ่ายเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนตามระเบียบวาระ 5.2 - 5.21 จ านวน 
20 โครงการ ผมมีข้อสงสัยอยู่ 3 โครงการ คือ ตามระเบียบ
วาระข้อ 5.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายภารุวัฒน์ – บ้านนายวิฑูรย์ หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 28 เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 64,087 บาท ข้อ 
5.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
ประมวล หมู่ ที่  3  กว้ า ง  4 เมตร ยาว  64.50 เมตร 
งบประมาณในการก่อสร้าง 156 ,324 บาท ข้อ 5.12 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดตะเคียนทอง 
หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร งบประมาณในการ
ก่อสร้าง 68,034 บาท เนื่องจากชาวบ้านเขาถามมาว่าท าไม
เมื่อก่อนท าไม่เสร็จเหลือถนนไม่         กี่ เมตร ผมจึงขอ
สอบถามท่านประธานสภาว่าจะสามารถท าได้ตามระเบียบ
กฎหมายหรือไม ่

นายปราโมทย์   ชูทิพย์ เรียนประธานสภาฯ ตามที่ท่าน สท.สุทิน  ประทุมเมศร์        
ได้สอบถามผมก็มีความสงสัยว่าถนนสายที่มีระยะสั้นๆ ถ้า
สมาชิกสภาอนุมัติไปแล้วจะขัดต่อระเบียบกฎหมายหรือไม่  

ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมมีข้อสงสัยยังไม่เข้าใจในเรื่องที่ถนนแต่
ละสายตามที่เสนอมาหรือถนนสายที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
เกี่ยวกับไหล่ทาง ซึ่งบางสายใช้หินคลุก บางสายใช้ดินลูกรัง แต่
บางสายก็ไม่มีไหล่ทาง คือผมสงสารชาวบ้านที่ถนนไม่มีไหล่ทาง
บริเวณทางข้ึนหน้าบ้านซ่ึงไม่มีวัสดุมาปูเพื่อให้รถขึ้นไปได้ 

นายอภิเชษฐ์   ไชยเดช เรียนประธานสภาฯ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่เห็น
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในการขอจ่ายเงินสะสมใน
ครั้งนี้ แต่อยากสอบถามว่าบางโครงการที่ไม่มีไหล่ทางมันเป็น
เพราะอะไร พ้ืนที่มันจ ากัด หรือเขียนแบบไว้อย่างนั้น 

 



-๑๐-  

 
นายสานนท์   ณ นคร เรียนประธานสภาฯ ถนนสายที่ยังเหลืออยู่สั้นๆ ถูกตั้งค าถาม

มากที่สุดว่าท าไมไม่ท าให้เสร็จ แต่พอเข้าใจว่างบประมาณมีแค่
นี้แล้วค่อยท าต่อในปีงบประมาณต่อไปซึ่งถนนสายที่เหลืออยู่
สั้นๆ ควรจะท าก่อน 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน        
เรื่องไหล่ทางนั้นที่ผ่านมาถนนที่บางสายมีไหล่ทางเป็นหินคลุก 
ดินลูกรังบาง เนื่องจากชั้นพ้ืนทางมันแคบหรือบางสายก็มีอยู่
บางช่วงที่ได้ขนาดพอจะท าไหล่ทางได้แต่บางช่วงก็ไม่มีชั้นพ้ืน
ทางเลยจึงไม่สามารถท าไหล่ทางได้ ซึ่งในการท าไหล่ทางมัน
จะต้องมีชั้นพื้นไหล่ทางตลอดสายจึงจะใส่ไหล่ทางในแบบแปลน         
ได้เนื่องจากจะเป็นปัญหาตอนตรวจรับงานเพราะในการตรวจ
รั บจะต้ องมี ไหล่ ทางครบตลอดสาย แต่ อย่ า ง ไรก็ ตาม               
ผมได้คุยกับกองช่างเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว
โดยจัดซื้อเป็นวัสดุมาด าเนินการให้ในภายหลังซึ่งถนนแต่        
ละสายว่าจะใช้วัสดุไหล่ทางแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของ      
ไหล่ทาง ถ้ากว้างเกิน 30 เซนติเมตร ก็ใช้หินคุลกได้แต่ถ้าน้อย
กว่าจะต้องใช้ดินลูกรังเพราะยึดเกาะดีกว่าถ้าใช้หินจะไหล่         
ลงข้างทางหมด         

ส่วนที่ยังมีถนนสายสั้นๆ เหลืออยู่ และสมาชิกสภาถามว่า
ท าไมไม่สร้างให้เสร็จในครั้งก่อน ทั้งนี้เนื่องจากในการก่อสร้าง
ถนนเราท าตามงบประมาณที่มีอยู่ถนนเหลือเท่าไหร่เราก็มาตั้ง
งบประมาณก่อสร้างต่อในปีถัดไป ในการอนุมัติงบประมาณ
ขึ้นอยู่กับสภาว่าจะอนุมัติหรือไม่มันไม่ได้ผิดระเบียบอะไร       
แต่ถ้าถนนเหลืออยู่แล้วเราปล่อยไว้ไม่ท าต่อให้เสร็จชาวบ้านเขา
จะตอ่ว่าเอาได้       

ประธานสภาฯ            มีสมาชิกสภาท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือเสนอความเห็นอีกหรือไม่     
ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม โดยจะให้พิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบวาระ 5.2-5.21 รวมครั้งเดียวจ านวน 20 โครงการ         
มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี   
จึงขอมติที่ประชุมว่าพิจารณาจะอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมทั้ง 20 
โครงการงบประมาณทั้งหมดจ านวน 7,645,699 บาท     
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอ หรือไมใ่ห้อนุมัตดิ้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม                         อนุมัติ        ๑1   เสียง 
                  ไม่อนุมัติ       -    เสียง 

งดออกเสียง   -   คน 

 



-๑๑-  

ระเบียบวาระท่ี 6  ขอความเห็นชอบรับมอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์จ านวน 2 เครื่อง 
ประธานสภา เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้มีการใช้และการ
บริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐมากที่สุด มาตรา 113 การด าเนินการตามมาตรา 112 
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนด โดยคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
หนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว1628 ลงวันที่  4 
มิถุนายน 2561 ได้วินิจฉัยข้อหารือกระทวงมหาดไทยกรณี
การรับมอบพัสดุที่มี      ผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น มีความเห็นว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิ อัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท า
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น 

ประธานสภา เชิญนายเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาฯ ตามญัตติที่เสนอเนื่องด้วยร้านร่อนพิบูลย์

คอมพิวเตอร์ได้แจ้งความประสงค์มอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
Canon LBP 6030 พร้อมหมึก จ านวน 2 เครื่องให้เทศบาล
ต าบลท่าประจะเพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการ จึงขอ
น าเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะได้โปรด
พิจารณาเห็นชอบ 

 ประธานสภา ตามที่ท่านนายเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดแม้จะเป็นการ
มอบให้โดยไม่มีเงื่อนไขแต่เนื่องจากเครื่องพิมพ์เป็นครุภัณฑ์ที่มี
การเสื่อมสภาพและหากรับโอนมาเป็นทรัพย์สินของเทศบาล
แล้วจะต้องใช้งบประมาณของเทศบาลในการบ ารุงรักษา               
ดังนั้น จึงต้องได้รับเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อนที่เทศบาล      
จะรับมาเป็นทรัพย์สิน มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบเครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่  

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ        ๑1  เสียง 
                  ไมเ่ห็นชอบ       -   เสียง 

งดออกเสียง     -   คน  
 
 



-๑๒-  

ระเบียบวาระท่ี  7                       รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบล   
ท่าประจะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ต่อสภา
เทศบาลต าบลท่าประจะ ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ     
ที่เคารพ ตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เ ท ศบ าล พ . ศ . ๒๔ ๙๖  แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง ( ฉบั บที่ ๑4 )                    
พ.ศ.๒๕6๒ ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเพ่ือเป็นกลไกหนึ่ง
ในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานในการจัดบริการ
สาธารณะเทศบาลต าบลท่าประจะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบล ซึ่งภารกิจที่
เทศบาลต าบลท่าประจะได้ปฏิบัติมาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖6 นั้นมีขอบเขตกว้างขวางหลายด้านอันเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖  แก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง  ( ฉบั บที่  ๑4 )  พ . ศ . ๒๕6๒ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
( ฉ บั บ ที่  ๒ )  พ . ศ . ๒ ๕๔ ๙  แ ละ ร ว ม ถึ ง กฎ ห มา ย อ่ื น ๆ               
ซึ่งก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในกิจการบริการ
สาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประการส าคัญ 

นับจากวันที่กระผมได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง
ประชาชนต าบลท่าประจะ โดยการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลท่าประจะ เมื่อวันที่ ๒8 มีนาคม ๒๕64 
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง 
เมื่อวันที่ ๒7 เมษายน ๒๕64 กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลต าบล
ท่าประจะ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕64 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่
ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของเทศบาลต าบลท่าประจะ
อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงได้จัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าประจะประจ าปี  ๒๕๖6     
เสนอต่อท่านประธานสภาเทศบาลต าบลท่าประจะและท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ และหลังจากนี้จะได้ประกาศ
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบล      
ท่าประจะปรากฏข้อมูลตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิก
ทุกท่านแล้ว 



-๑๓-  

ที่ประชุม                                                 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 8  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ประธานสภา ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
เลขานุการสภา                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด6ข้อ ๒๙ (๓) ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ประธานสภา ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี                                    ผมขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6รายละเอียดเป็นไปตาม
เอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ หากมีสมาชิกท่านใดสงสัยก็
ให้สอบถามได้ 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้น าเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน
แล้วท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่
ประชุมรับทราบ 

ประชุม                                                   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 9                        รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2566  

ประธานสภา ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี                      เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

ตามหนังสือกระทนวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ก าหนดให้เมื่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมและด าเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดท าเป็น



-๑๔-  

ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการ
ให้คะแนนการติดและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้
ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด
ทราบด้วย ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าประจะได้ให้คะแนนการติดตามและ
ประเมินผลยุทศาสตร์/โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสร็จสิ้นแล้วจึงขอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ แล้ว 

ประธานสภา ตามที่ท่ านนายกเทศมนตรีรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้วท่านใดมีข้อสงสัยจะ
สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 

ประชุม                                                   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  10                        เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา            ในเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดเสนอต่อสภาฯ       

ขอเชิญครับ 
ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย เรียนประธานสภาฯ ขอฝากไปยังฝ่ายบริหารอยากให้มีการ

จัดซื้ อยางแอสฟัลท์ส ารองไว้ เ พ่ือซ่อมแซมถนนที่ ช ารุด 
เนื่องจากถนนบริเวณ หมู่ที่ 4 มีรถของชาวบ้านตกหลุมได้รับ
ความเสียหายและได้รับบาดเจ็บ 

นายปราโมทย์   ชูทิพย์ เรียนประธานสภาฯ ขอเพ่ิมเติมท่าน สท.พีระ  เรืองช่วย เรื่อง
หลุมบนถนนบริเวณหมู่ที่ 4 ตอนนี้ได้ท าการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว 
แต่ยังมีอยู่อีกจุดหนึ่งที่ถนนสายชะอวด-หนองบัว บริเวณสี่แยก
ชลประทาน หมู่ที่ 3 ควรจะได้รับการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิด
อุบัติเหตุ และอีกเรื่องหนึ่งที่ท่าน สท.สุทิน  ประทุมเมศร์ ฝาก
ไว้คือเรื่องสัญญาณไฟกระพริบที่ถนนไส้เหรียงบริเวณปาก
ทางเข้าโรงเรียนบ้านห้วยโสเพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้อง
ประชาชน จึงขอฝากไปยังฝ่ายบริหารด าเนินการติดตั้งให้      
ด้วยครับ 

นายคล่อง   ด าชู เรียนประธานสภาฯ ผมขอสอบถามเรื่องถนนสายหนองตรด – 
ดอนมะปรางว่าจะด าเนินการก่อสร้างเมื่อไหร่ 

 



-๑๕-  

 
ประธานสภา ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านเรื่อง

ถนนสายหนองตรด-ดอนมะปรางตอนนี้ได้ท าสัญญาจ้างกับ
ผู้รับเหมาแล้ว แต่เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกจึงยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้แต่หลังจากฝนแล้งคงได้ด าเนินการ ส่วนเรื่องหลุม
บ่อบริเวณถนนสายชะอวด – หนองบัว อยู่ในความรับผิดชอบ
ของทางหลวงชนบท ซึ่งผมได้แจ้งไปยังทางหลวงเพ่ือด าเนินการ
ซ่อมแซมแล้ว 

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาอีก
หรือไมถ่้าไม่มี ขอปิดการประชุมการ ประชุมสภาเทศบาลต าบล
ท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 

ปิดประชุม เวลา ๑4.20 น. 
 
 
 
                                                         ลงชื่อ    ประจวบ สรรพสมบูรณ์     ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                (นายประจวบ สรรพสมบูรณ์) 
         เลขานุการสภาฯ 
 
                                                              ลงชื่อ    ประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์      ผู้รับรองรายงานการประชุม 

      (นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์)   
                                                                     ประธานสภาฯ 
 


